



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ ไอเอ็นเอ็น ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ถวายสักการะพระบรมศพ</p> <p>-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ผ่าไปยังประชาชนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือป่วยมีโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ขอให้รักษาตัวให้หายดีก่อนที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพ เพราะบริเวณสนามหลวงมีผู้คนแออัด ง่ายต่อการแพร่เชื้อ และสภาพอากาศมีทั้งแดดและฝนสลับกัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรม สบส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แต่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรม สบส. ทั้งส่วนกลางและสำนักงานเขตบริการสุขภาพ 12 เขตทั่วประเทศ กำหนดจัดพิธีทำบุญในทุกวันจันทร์แรกของเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>ทำดีเพื่อพ่อ</p> <p>-เสนอข่าว ว่าที่ ร.ต.สุพิร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดการให้บริการของหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวหาพาน์ บริเวณท่าหน้าวัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีประชาชนสองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนมาใช้บริการจำนวนมาก โดยการออกให้บริการของหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวหาพาน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้พระราชทานเรือลำนี้ เมื่อ พ.ศ.2498 เพื่อใช้บรรเทาทุกข์และรักษาประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยบริการรักษาโรคและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ยากไร้ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>พระกระยาหารของรัชกาลที่ 9</p> <p>-เสนอสรุป เมนูโปรดแสนเรียบง่าย พระราชาผู้เสวยอย่างสามัญ กล่าวถึง พระกระยาหารของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ถ่ายทอดผ่านหนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบาท ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่เรียบง่ายและรสไม่จัดมาก ที่สำคัญต้องเน้นผักและข้าวกล้องแทบทุกมื้ออาหาร มีเมนูหนึ่งที่ทรงคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ และเคยทรงประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อทรงพระเยาว์ คือ “ไข่พระอาทิตย์” จากส่วนผสมเพียงแคไข่และข้าว ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้แน่ชัดว่า เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ตั้งมั่นอยู่บนความพอเพียงที่แท้จริง</p>
ไทยโพสต์	<p>โครงการพระราชดำริ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.วางนโยบาย 1 ปี ช่วง 2560-2561 เน้นหนักใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ 16 แผนงาน 48 โครงการ พัฒนาระบบการแพทย์ด้านบริการปฐมภูมิ รองรับรัฐธรรมนูญ เพิ่มงบประมาณ 150 บาทต่อหัวในประชากรในกลุ่มเป้าหมาย 6 ล้านคน งบลงทุนตามแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บูรณาการ 3 กระทรวงหลัก คือ สาธารณสุข กลาโหมและศึกษาธิการ และแผนพัฒนาบริหารจัดการกำลังคน (ค่าตอบแทน) ทั้งนี้ ในการบูรณาการแผนการทำงานกับกระทรวงต่างๆ เช่น เรื่องการบาดเจ็บทางถนน ขอให้มีการกำหนดตัวชี้วัด การจัดสรรงบประมาณตามภาระงานที่กระทรวงต่างๆ ต้องดำเนินการ</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p>คดีให้กราบรด</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนายอัครณัฐ หรือนี๊ด เวคคลับ ดารา-พิธีกรหนุ่มเลือดร้อน ต่อยหน้านายกิตติศักดิ์ คนขี้จักรยานยนต์จนตั้งจุกหัก และบังคับให้กราบรด ล่าสุด จีเอ็มเอ็ม ทวี ต้นสังกัด รวมทั้งไทยพีบีเอส ได้ยกเลิกสัญญายุติการทำงานทุกประเภท ด้าน สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ทำหนังสือเพื่อขอคืนรางวัล คนไทยตัวอย่าง ประจำปี 2559 เนื่องจากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก M2F ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ให้ความเห็นว่าการใช้ความรุนแรงในกรณีนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่การที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเข้าไปแสดงความเห็นกรณีนี้ในทางสร้างความเกลียดชังนั้น เป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ว่าไม่ได้มีความเข้าใจในความแตกต่างของการจัดการปัญหาการกระทำผิด กรณีนี้ความผิดควรจะไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ขณะที่คนทำผิดอาจจะมีหลายสาเหตุ เช่น มีความเครียดสะสม หรือเป็นนิสัย ซึ่งไม่สามารถบอกได้ แต่ถือเป็นคนหนึ่งคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ และคลายเครียดถูกวิธี ฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเอง จะช่วยแก้ปัญหาได้</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า คนที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง มีการตำหนิ และส่งต่อในโซเชียลมีเดีย จัดเป็นกลุ่มที่มีความเครียดโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากสิ่งเหล่านี้คือการส่งต่อความเกลียดชัง ส่วนบุคคลที่แสดงออกทางอารมณ์ ก็ควรรู้จักวิธีบำบัดความเครียดให้ได้ หากไม่สามารถทำได้ ต้องหาคนรับฟัง หากไม่อยากจะเข้ารับการรักษาที่จิตแพทย์ เพราะกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วิกลจริต ก็โทรไปรับคำปรึกษาที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ได้</p> <p>-กล่าวว่า กรณีของนายอัครณัฐถือเป็นหนึ่งในหลายๆ กรณีตัวอย่าง ที่สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการลงทัณฑ์ทางสังคมนั้นรุนแรง รวดเร็ว เห็นผลทันใจ แต่การเสนอความคิดเห็นตามมา โดยเฉพาะมีเรื่องของอารมณ์อย่างที่น่าจิตวิทยา ทั้งดึงเอาไว้ เป็นกรณีศึกษาที่สังคมจะต้องร่วมกันหาความพอเหมาะพอดี การตรวจสอบทางสังคมที่เข้มแข็ง เป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้ทุกคนสามารถผดุงความยุติธรรม และจรรโลงศีลธรรมจรรยาของสมาชิกในสังคม แต่ทุกคนต้องตระหนักไปพร้อมกันว่า ต้องไม่ก้าวข้ามไปสู่การใช้อารมณ์และความรุนแรงจนมากเกินไปเสียเอง เพราะสุดท้ายโลกออนไลน์จะกลายเป็นสังคมที่อันตรายที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน new)108</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>เหยื่อความรุนแรง พ่อข่มลูก</p> <p>-เสนอข่าว นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้รับแจ้งนางเอ (นามสมมุติ) อายุ 48 ปี ขอให้ช่วยด.ญ.กึ่ง (นามสมมุติ) บุตรสาวอายุ 12 ปี ที่ถูกพ่อแท้ๆ ทำร้ายร่างกายจนหัวแตกเลือดอาบ เนื่องจากโกรธที่บุตรสาวไม่รอนใจจุดที่นั่งประจำ โดยนางเอได้เลิกกับนายกรมานานหลายปี แต่สามีไม่ยอมให้บุตรสาวมาอยู่ด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมา นายกรได้เคยทำร้ายร่างกายบุตรสาวหลายครั้ง หลังทราบว่าบุตรสาวถูกนายกรทำร้าย ได้ไปหาบุตรสาวที่บ้าน แต่นายกรไม่ยอมให้พบและกักขังบุตรสาวไว้ในห้องพัก ไม่ให้ไปเรียนหนังสือตามปกติ และไม่ยอมพาไปหาหมอเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บด้วย</p> <p>ทำร้ายรปภ.ทางด่วน</p> <p>-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำด่านเก็บเงินทางด่วนประชาชื่น ถูกชายไม่ทราบชื่อทำร้ายร่างกายจนสลบ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้านตำรวจเผยรู้ตัวเจ้าของรถแล้ว เตรียมเรียกมาสอบปากคำ หาตัวผู้ก่อเหตุ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันนิสิตม.เกษตรฯ ที่ป่วยซิกาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เนื่องจากเชื้อไม่แพร่ผ่านการสัมผัสหรือการหายใจ แต่ต้องป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจแพร่เชื้อทางยุงลายได้ ขอให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ต้องกลัวหรือรังเกียจผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 พ.ย. 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 653 ราย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (29 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559) พบผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อน แต่ละสัปดาห์มีความใกล้เคียงกันและสามารถควบคุมโรคได้ โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอ บางจังหวัดเท่านั้น สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย ขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 65 ราย คลอดแล้ว 20 ราย ทารกทุกรายมีอาการปกติ ส่วนการเฝ้าระวังและสอบสวนทางโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในครรภ์มารดา 2 ราย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด</p>	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นางวันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม.ตรวจพบผู้ป่วยไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.ที่ผ่านมา 8,382 ราย สาเหตุที่โรคระบาดหนัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ได้กักขังให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง รวมทั้งเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขอให้ประชาชนรักษาอนามัยส่วนบุคคล เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัย เมื่อป่วยเป็นไข้หวัด ส่วนโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา กทม.ยังเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง ขอความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ร่วมมือประชาชน รวมทั้งสถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานพยาบาล ช่วยกันดูแลไม่ให้มีุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ุงลายภายในบ้านและรอบบ้าน
แนวหน้า	<p>เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงสุนัขติดสัด จึงมีโอกาสเสี่ยงเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดในกลุ่มของสุนัขข้างขึ้น และคนมีโอกาสติดเชื้อหากถูกสุนัขที่มีเชื้อกัด จึงได้ประสานประธาน อสม. ประจำหมู่บ้าน ในระดับประเทศ ภาค เขต จังหวัด และอำเภอ ให้เครือข่าย อสม.ช่วยเฝ้าระวังสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ในชุมชนที่เสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาชนให้นำสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2-3 เดือนขึ้นไป และต้องฉีดทุกปี</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย สวท. ThaiPBS	<p>เปิดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภัยพิบัติในระดับสากล ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ จะได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาหน่วยงาน ส่งผลให้ระบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติของไทยพัฒนารวดเร็วยิ่งขึ้น</p>
สยามรัฐ ทีวีช่อง 3,5,7,9,สสท. ThaiPBS TNN	<p>ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการจัดการประชุมจึงขอพระราชทานอนุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลไทยต้านภัยมะเร็ง (Thai Cancer Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่ยอมรับด้านโรคมะเร็งในระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก จากที่ทรงมีพระกรุณาต่อผู้ป่วยมะเร็ง มีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านวิจัยการแพทย์เกี่ยวกับ โรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ กระแส สุขภาพ	<p>โรคปลายฝนต้นหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงนี้โรคที่พบบ่อยคือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม มีสาเหตุมาจากได้รับเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายทางจมูก ปากและตาได้ง่าย สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วในสถานที่ที่มีคนแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ในรายที่เป็นไข้หวัดใหญ่ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าคนปกติ จึงควรดูแลอย่างใกล้ชิด หมั่นดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศที่เปลี่ยนแปลง ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ทำใจให้แจ่มใส ไม่เครียด จะช่วยให้ห่างไกลโรคได้</p>
แนวหน้า	<p>พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย คู่คุณค่าสมประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตอาหารต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารในชุมชนให้มีคุณภาพ ออกมาตรการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน ประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>
คมชัดลึก	<p>“มะคำดีควาย”ลดรังแค</p> <p>-เสนอข่าว นายนิเวศ บวรกุลวัฒน์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงการใช้อยุธยานจากมะคำดีควาย ว่า มีสรรพคุณในการรักษาชั้นนวด แก่คันศีรษะ ขจัดรังแค ลดความมันบนเส้นผม และช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรง ประชาชนที่มีปัญหาคันหนังศีรษะ สามารถใช้มะคำดีควายรักษาได้</p>
มติชน	<p>อบรมหลักสูตรเภสัชกรสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย (FAPA 2016) ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นา ด้าน รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านสมุนไพร และการเตรียมความพร้อมระบบการฝึกอบรมแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมสมุนไพร สภาเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนี้สภาเภสัชฯ กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรด้านสมุนไพร และพร้อมเปิดอบรมรุ่นแรกในเดือนมกราคม 2560 นอกจากนี้ บางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีด้านเภสัชกรรมสมุนไพร ก็มีแผนการขยายการอบรมให้กับเภสัชกรในประเทศอื่น ๆ ที่มีความสนใจด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p>เชิดชูเกียรติ 48 แพทย์ -เสนอข่าว แพทยสภาประกาศรายนามปูชนียแพทย์ในโอกาสครบรอบ 48 ปี แพทยสภา จำนวน 48 คน โดยจะมีพิธีประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ แพทยสภา ในวันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2559 ณ แพทยสมาคม ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>นักเรียน.ม.5 กระโดดตึกเรียน -เสนอข่าว นายโบ๊ท (นามสมมติ) อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ กระโดดตึกอาคารเรียนลงมากระแทกพื้นต่อหน้าคนทั้งโรงเรียน -นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ กล่าวว่า แพทย์ได้เร่งให้การช่วยเหลือ ล่าสุด เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ได้นำเข้าห้องไอซียู ใช้เครื่องช่วยหายใจและต่อท่อระบายเลือดในสมอง เนื่องจากกะโหลกศีรษะแตก และมีกระดูกหักตามร่างกาย ด้านตำรวจคาดว่าสาเหตุเบื้องต้นมาจากเครียดเรื่องเรียน-ปัญหาทางบ้าน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>รพ.แม่สอด ผ่าตัดผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ -เสนอข่าว นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด กล่าวว่า มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับรพ.แม่สอด จัดทำโครงการบริการผ่าตัดผู้ที่มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ความพิการบนใบหน้า และความพิการอื่นๆ ให้แก่ประชาชน ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2559 ณ รพ.แม่สอด ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการรักษาผ่าตัดฟรี และได้รับค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ คนละ 200-400 บาท ตามระยะทางการเดินทาง จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว สสจ.ตรัง แนะนำประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” หลังจังหวัดตรังเกิดฝนตกต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และทำให้ยุงลายมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ควายติดโรคระบาด -เสนอข่าว นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว เข้าตรวจสอบซากควายที่บ้านเลขที่ 18 หมู่ 5 บ้านรัตนะ ต.ทับไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หลังชาวบ้านแจ้งว่ามีควายล้มตายจำนวนมาก โดยพบซากควายอยู่ในคอก 7 ตัว และในสระน้ำอีก 1 ตัว คาดว่าสาเหตุเกิดจากควายไปกินอาหารที่มียาพิษเจือปน แต่ชาวบ้านเชื่อว่าควายติดโรคระบาดตาย เนื่องจากมีควายทยอยล้มตายในพื้นที่อื่นๆ ของจ.สระแก้ว รวมแล้วกว่า 50 ตัว และยังมีวัว-ควายติดเชื้ออีกจำนวนมาก ซึ่งจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบต่อไป</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p>วันลอยกระทง -เสนอข่าว พล.ต.ท.อำนาจ นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้ออกประกาศกทม.ขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย และผู้เล่นดอกไม้ไฟและโคมลอย ห้ามไม่ให้จุดปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุใดที่คล้ายคลึงกัน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ที่ฝ่าฝืนจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ จนทำให้อากาศยานในระหว่างการบินเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานระหว่างการบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 10-20 ปี ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>วันเบาหวานโลก -เสนอข่าว สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ประเด็นรณรงค์ปี 2559 นี้ คือ “Eyes on Diabetes” เน้นการคัดกรองเบาหวาน และการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรค โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับจอตา เพื่อการรักษาที่รวดเร็วและลดโรคแทรกซ้อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จากโรคเบาหวาน โดยกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ได้กำหนดคำขวัญเพื่อการรณรงค์วันเบาหวานโลกปีนี้ว่า "เบาหวาน รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม"



สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 